

# “เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์” ชวนท่องเที่ยวโฉมใหม่

## “Hop on Hop off Boat 4U” ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

### ยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ทั้งตัวเรือ

### และอุปกรณ์ ผลิตเรือโดย “สกุลฎ์ชี อินโนเวชั่น”



“เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์” ชวนท่องเที่ยวโฉมใหม่ “Hop on Hop off Boat 4U” ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา  
ยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ทั้งตัวเรือ และอุปกรณ์ ผลิตเรือโดย “สกุลฎ์ชี อินโนเวชั่น”

“เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์” ผู้ให้บริการเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวชาวไทย และชาวต่างชาติ ท่องเที่ยวล่องเรือในรูปแบบใหม่ “Hop on Hop off Boat 4U” ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา 9.30 น.-19.00 น. ใน 7 ท่าเรือสำคัญพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือไอคอนสยาม ท่าเรือยอดพิมาน ท่าเรือวัดอรุณฯ ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือพรานนก และท่าเรือพระปิ่นเกล้า ผู้โดยสารสามารถวางแผนท่องเที่ยวเองได้ ด้วยการท่องเที่ยวที่พัฒนาและยกระดับการให้บริการที่มีมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยสูงสุด ทั้งตัวเรือ อุปกรณ์ และการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับมาตรฐานการให้บริการที่ดีด้วยเรือที่ถูกออกแบบ และตัวเรือที่ผลิตด้วยอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ด้วยรูปลักษณะที่ทันสมัยปลอดภัย พร้อมบริการที่รวดเร็วตรงเวลา ผลิตเรือโดย “สกุลฎ์ชี อินโนเวชั่น”

นายวสันต์ อธิวิโรจน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะเรือบริการท่องเที่ยวแบบ “Hop On Hop off Boat 4U” เป็นการพัฒนาการให้บริการเรือท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านวัสดุของตัวเรือ ที่ออกแบบและผลิออกมาอย่างมีมาตรฐาน เครื่องยนต์ควบคุมการเข้า-ออกเรือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร อาทิ จีพีเอส จอแสดงผลบอกเส้นทางการเดินทางเรือ รวมถึงการใช้ระบบออกตั๋วแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart POS) เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมต่อยอดนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

ทางบริษัทฯ จะนำเรือรูปแบบดังกล่าวมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวน 4 ลำ โดยจะให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยว

ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.30 น.-19.00 น. ใน 7 ท่าเรือสำคัญพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือ  
ไอคอนสยาม ท่าเรือยอดพิมาน ท่าเรือวัดอรุณฯ ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือพรานนก และท่าเรือพระปิ่นเกล้า ซึ่งผู้โดยสาร  
สามารถวางแผนท่องเที่ยวได้ โดยเรือจะวนรับจอดเป็นตารางเวลาใน 7 ท่าเรือสำคัญดังกล่าว

สำหรับบัตรโดยสารมีให้เลือกหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสำรองบัตรโดยสารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  
[www.chaophrayariverline.co.th](http://www.chaophrayariverline.co.th) หรือโทร +662-401-0049 โดยมีให้เลือกหลายราคา ได้แก่ บัตรโดยสารเที่ยว  
เดียว ราคา 60 บาทสามารถขึ้นลงได้เพียงครั้งเดียว และบัตรโดยสารประเภทชั่วโมง คือ 24 ชั่วโมง ราคา 200 บาท  
48 ชั่วโมง ราคา 300 บาท และ 72 ชั่วโมง ราคา 400 บาท ซึ่งสามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและมีอายุ  
การใช้งานตามชั่วโมงที่ซื้อ

ทางด้าน นายวีรพลณ์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกูลฎุฑิตี อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ผลิตยาน  
พาหนะสมัยใหม่ Light Weight Aluminum ผู้ผลิตเรือท่องเที่ยว “Hop On Hop off Boat 4U” กล่าวว่า เรือลำนี้  
เป็นเรือโดยสารผลิตขึ้นรูปเรือโดยใช้วัสดุอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง ตัวเรือเป็นรูปแบบ CATAMARAN  
หรือชนิด 2 ท้อง ขนาด 18 เมตร 2 ชั้น มีความทันสมัย ประหยัดน้ำมัน คล่องตัว มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และมี  
มีประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน ด้วยเครื่องยนต์อินบอร์ด Cummins ขนาด 247 แรง 2 เครื่อง พ  
เรือระบบความปลอดภัยมีห้องอับเฉพาะภายใต้ท้องเรือ ทั้งภายในเรือจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านความปลอดภัย  
(Safety Equipment) ตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด และระบบSMART ได้ติดตั้งระบบ GPS แสดงตำแหน่ง  
ของเรือที่จะเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายในเรือ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทางและปลายทาง ติดตั้งกล้องวงจรปิด

“ทั้งนี้การให้บริการเรือ ท่องเที่ยว “Hop On Hop off Boat 4U” จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเลือก  
รับบริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูง จาก “เจ้าพระยา ริเวอร์ ไลน์” ทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายการ  
ท่องเที่ยวทางน้ำ และระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศ ให้มีภาพลักษณ์ใหม่กับการเดินทางท่องเที่ยวริม  
น้ำเจ้าพระยา และส่งเสริมระบบการให้บริการเรือท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานให้บริการที่ดีต่อไป” นายวีรพลณ์ กล่าวปิด  
ท้าย